

พาณิชย์ถกผู้ค้าปุ๋ย-ยางรถยนต์ ขยายเวลาลดราคาช่วยเหลือเกษตรกร

พาณิชย์เตรียมขอความร่วมมือ “ผู้ประกอบการปุ๋ย-ยางรถยนต์” หักราคาอีกรอบพร้อมขอผู้ประกอบการปุ๋ยยืดเวลาลดราคาปุ๋ยออกไปถึงสิ้นปี คาดชัดเจนต้นเดือนเม.ย.นี้ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ในช่วงต้นเดือนเม.ย.นี้ ตนจะหารือร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี และยางกำจัดศัตรูพืช เพื่อขอให้ขยายระยะเวลาการลดราคาจำหน่ายปุ๋ยออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนพ.ค.นี้ โดยขอให้ขยายเวลาออกไปเป็นสิ้นเดือนธ.ค.2559 พร้อมขอความร่วมมือให้ปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยางกำจัดศัตรูพืชลงอีก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากเดิมที่ราคาปุ๋ยได้ปรับลดราคาลงไปแล้วก่อนหน้านี้แล้ว เฉลี่ยที่กระสอบละ 50 บาท และยางแผ่นลดลงไปเฉลี่ยชนิดละ 10%

“ที่ผ่านมาผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปรับลดราคาลงมาแล้วตั้งแต่ปลายปี 2558 ราคาลดลงเฉลี่ย 50 บาทต่อกระสอบ การขยายเวลาไปจนถึงสิ้นปีไม่น่าจะมีปัญหาขณะนี้ยังพบว่าราคาที่ผู้ประกอบการจำหน่ายอยู่ปรับลดลงกว่าเดิมเนื่องจากความต้องการใช้ปุ๋ยลดลง จากสถานการณ์ภัยแล้ง เกษตรกรเพาะปลูกพืชต่างๆได้น้อยลง แต่ผู้ประกอบการที่ต้องการขายสินค้าในระยะนี้ก็จะปรับลด

ราคาลงมา ราคาก็ลดลงในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เท่ากัน ส่วนการจะปรับลดราคาปุ๋ยและยางแผ่นเฉลี่ยก็จะเป็นเท่าไรนั้น น่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้” นายสมศักดิ์กล่าว

สำหรับราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราคายางพาราที่ตกต่ำลงขณะนี้ รวมถึงยางสังเคราะห์ที่ราคาปรับลดลงตามราคาน้ำมัน ทางกรมได้สอบถามไปยังผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ ขอความร่วมมือให้ปรับลดราคาลงอีกได้หรือไม่ ซึ่งทางกลุ่มผู้ประกอบการยางรถยนต์จะให้คำตอบกลับมายังกรมการค้าภายในภายในสัปดาห์นี้

ที่ผ่านมาทางผู้ประกอบการได้ระบุว่าได้ปรับลดราคาจำหน่ายปลีกยางรถยนต์แล้ว แต่กรมเห็นว่าการปรับลดดังกล่าวเป็นลักษณะของการลด โดยการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย หรือเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้น เพราะยังมีค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝงอยู่และผู้บริโภคยังไม่ได้รับประโยชน์มากนัก

ทั้งนี้ ต้นทุนวัตถุดิบของการผลิตยางรถยนต์มีสัดส่วน 40% แต่ในส่วนนี้เป็นต้นทุนยางจริง ๆ 30% ที่เป็นทั้งยางพารา และยางสังเคราะห์ ซึ่งราคาก็ปรับลดลงตามทิศทางของตลาดโลกเช่นกัน หากคิดเป็นต้นทุนการผลิตส่วนของวัตถุดิบที่ลดลงไปแล้วน่าจะลดลงประมาณ 15%